

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/2006/CT-UBND

Thanh Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến 2010”, Kế hoạch số 928/KH-PV11 ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 05/7/2005 UBND huyện Thanh Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc “Tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm đến năm 2010”. Cho đến nay trên địa bàn huyện Thanh Sơn tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã bước đầu được kiềm chế, song để đạt được mục tiêu phấn đấu giảm 30 – 50% số người nghiện ma túy từ nay đến 2010. UBND huyện Thanh Sơn chỉ thị:

1. UBND các xã, thị trấn các cơ quan ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, cán bộ nhân viên, học sinh sinh viên và thanh thiếu niên về Luật phòng chống ma túy, mại dâm nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực từ trong mỗi gia đình, thôn xóm, khu dân cư, phòng ban phân xưởng trong các cơ quan, doanh nghiệp, khối lớp trong trường học.

2. Tiếp tục phối hợp giữa các ngành đi sâu đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư liên ngành, liên tịch với MTTQ, Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội CCB, Hội nông dân, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể về ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức 100% các cơ sở chi hội, chi đội, chi đoàn cam kết không vi phạm pháp luật, không liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội.

Duy trì kết quả Kế hoạch liên ngành, số: 331/LNCA-GD ngày 15/9/2004 của liên ngành Công an – Giáo dục đào tạo tỉnh Phú Thọ về: “ Phòng chống ma túy trong học sinh sinh viên và thanh thiếu niên”, chủ động sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết liên tịch ở đơn vị cơ sở mình.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp trường học đóng trên địa bàn huyện chủ động tổ chức và kiện toàn Ban chỉ đạo 138 (phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội) ở các xã, thị trấn theo mô hình BCĐ của huyện, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn đôn đốc kiểm tra thực hiện, kịp thời phát

hiện chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy.

4. Trưởng Công an huyện chủ động tham mưu cho BCD phòng chống ma túy mại dâm huyện hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010, đồng thời chỉ đạo Ban Công an các xã, thị trấn tăng cường rà soát phát hiện điều tra ngăn chặn xử lý các hoạt động phạm tội về ma túy, có kế hoạch đấu tranh triệt phá xóa các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phối hợp với VKSND huyện, TAND huyện tăng cường điều tra, truy tố xét xử lưu động các vụ án phạm tội về ma túy để giáo dục răn đe chung.

5. Phòng Văn hóa thông tin – thể thao, Phòng Nội vụ lao động thương bình và xã hội, các ban ngành liên quan, các thành viên BCD cấp huyện chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 460/KH-UB ngày 09/6/2005 của UBND huyện về “Kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010” ở đơn vị mình và cơ sở, đưa công tác giáo dục quản lý số người nghiện, số tái nghiện ở các cấp cơ sở vào nội dung thi đua.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Thịnh (Đã ký)